

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. ตรวจเยี่ยมนิคมสหกรณ์นครชุม ผู้จัดการเกษตรแปลงใหญ่มันสำปะหลัง
๒. แล้งทุบ๙จังหวัดภาคกลางอ่วม พื้นที่ปลูกข้าวนาปีต่ำสุด๓๐ปี
๓. อุทยานหลวงราชพฤกษ์จัดโครงการเทิดพระเกียรติ ‘ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน’
๔. เท๒พันล.จ่ายส่วนต่าง ชดเชยราคายางตกต่ำ
๕. รัฐประกัน๖๐บาท/กก. ช่วยสวนยาง๘แสนราย
๖. อนุมัติ ๖,๕๔๑ล้านช่วยเกษตรกร
๗. ทีมเข้มสมาชิกรวมพัฒนาข้าวหอมมะลิ นำร่อง๗จว.อีสาน
สร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาด
๘. สวนยางขอพรรมช.เกษตร วอนช่วยราคาต่ำกว่าต้นทุน
๙. เกษตรสีแควประกวด ศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่น ต้นแบบระดับจังหวัด
๑๐. แจกหัวเชื้อปม.๑ฟาร์มประมง ปรับสมดุลสภาพน้ำสกัดปลาเคียดตาย
๑๑. ประมงขีดเส้นเรือติตวีเอ็มเอส๒๓๓ต.ค.
๑๒. เปิดขายข้าวรัฐรอบ๕อีก๖.๖แสนตัน
๑๓. ตลาดข้าวถูก๓หมื่นรูบ๑๐%
๑๔. กรมตรวจบัญชีตั้งโรงเรียนผู้สอบบัญชี เสริมเชี่ยวชาญนักสอบบัญชี
คุมเข้มความโปร่งใสสหกรณ์ไทย
๑๕. วางระบบบัญชีเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพิ่มศักยภาพด้านการลงทุนสหกรณ์ไทย

หนังสือพิมพ์

- เดลินิวส์
แนวหน้า
บ้านเมือง

โพสต์ทูเดย์
กรุงเทพธุรกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
เดลินิวส์

มติชน
แนวหน้า
แนวหน้า
กรุงเทพธุรกิจ
คมชัดลึก
ฐานเศรษฐกิจ
บ้านเมือง
บ้านเมือง

ตรวจเยี่ยมนิคมสหกรณ์นครชุม

ผู้จัดการเกษตรแปลงใหญ่มันสำปะหลัง

22 นายเลอศักดิ์ รั้วตระกูลไพบูลย์ ทั้งการส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมารวม
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กลุ่มบริหารจัดการการผลิต และการจัดการ
(สศก.) พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่แหล่ง ผลผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน ตลอดจนการ
ผลิตมันสำปะหลังหลักของประเทศ จ.กำแพงเพชร บูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้สามารถ
ดำเนินการได้เช่นเดียวกับฟาร์มขนาดใหญ่

โดยมีนายพิสิทธิ์ เพิ่มพูน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่ เพื่อ
การนิคมสหกรณ์นครชุม ในฐานะผู้จัดการ ส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่ เพื่อ
แปลงมันสำปะหลัง และนายวีรวิทย์ วุ่นอกภัย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในปี 2558 ดำเนิน
เกษตรอำเภอพรานกระต่าย ในฐานะผู้จัดการ การในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง คือ ตำบล
แปลงใหญ่พืชผักปลอดภัย ให้การต้อนรับ ทรงธรรม อำเภอเมือง พื้นที่ 5,000 ไร่ และ
และนำชมเทคโนโลยีการปลูกมันสำปะหลัง พื้นที่ปลูกพืชผักปลอดภัย คือ ตำบลเขาคีรี
ด้วยระบบน้ำหยด ทำให้เกษตรกรสามารถลด ตำบลคลองพิไกร ตำบลวังตะแบก และ
ต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร่ รวม ตำบลพรานกระต่าย รวม 1,000 ไร่.

แล้งทบ 9 จังหวัดภาคกลางอ่วม พื้นที่ปลูกข้าวนาปีต่ำสุด 30 ปี

นางอัญชนา ตราโช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ที่ 7 ชัยนาท (สศท.7) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)
ในฐานะประธานคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาค
กลาง เปิดเผยถึงมติที่ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูล
ด้านพืช ภาคกลาง ครั้งที่ 1/2558 เมื่อกลางเดือนกรกฎาคม
ที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาข้อมูลการผลิตข้าวนาปี ปี
เพาะปลูก 2557/58 ในพื้นที่ภาคกลาง 9 จังหวัด ได้แก่
ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี พระนครศรีอยุธยา
นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และปทุมธานี ร่วมกัน (ข้อมูล
ณ 13 กรกฎาคม 2558) ดังนี้

เนื้อที่เพาะปลูก ปี 2557/58 ทั้ง 9 จังหวัด รวม
3,803,952 ไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 258,565 ไร่ (ร้อยละ 6) มี
เนื้อที่เก็บเกี่ยวปี 2557/58 รวม 3,719,463 ไร่ ลดลงจากปีที่
แล้ว 279,220 ไร่ (ร้อยละ 7) สำหรับผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก
ปี 2557/58 รวม 637 กก./ไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 14 กก./ไร่
(ร้อยละ 2) และผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว ปี 2557/58 รวม
652 กก./ไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 10 กก./ไร่ (ร้อยละ 2)

สำหรับสาเหตุการลดลงของเนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิต
ข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2557/58 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากข้อจำกัด
เรื่องปริมาณน้ำ นอกจากนี้ จากภาวะแห้งแล้งและปริมาณน้ำ
ในเขื่อนหลัก 4 แห่ง ซึ่งมีปริมาณน้ำใช้การได้ไม่ถึง ร้อยละ 10
ซึ่งคาดการณ์ว่ายังจะส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี ปีเพาะปลูก
2558/59 ให้มีพื้นที่เพาะปลูกเพียง 3,383,913 ไร่ ลดลงร้อยละ 11
ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำสุดในรอบ 30 ปี และคาดว่าจะมีพื้นที่เสียหาย
ร้อยละ 12 ของพื้นที่เพาะปลูก ส่งผลให้ผลผลิตภาพรวมลดลง
จากปีที่แล้วประมาณร้อยละ 20

อุทยานหลวงราชพฤกษ์จัดโครงการเทิดพระเกียรติ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการเทิดพระเกียรติ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อเร็วๆ นี้ นายปิติพงษ์ หึงบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการเทิดพระเกียรติ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ การจัดงานโครงการเทิดพระเกียรติ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน”

ทั้งนี้เพื่อเป็นการจัดงานเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านน้ำของพระองค์ท่าน รวมทั้งสร้างความร่วมมือและตระหนักรู้ของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปให้เห็นถึงแนวทางการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพที่นำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายให้หน่วยงานภายในสังกัดหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดงานในแต่ละเดือน ตลอดปี 2558 และในเดือนสิงหาคมนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานโครงการเทิดพระเกียรติ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดงานรวมทั้งสิ้น 21 หน่วยงาน ภายใต้แนวคิด “การวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ เรื่องการใช้ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า/ นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยที่พัฒนานำไปใช้ประโยชน์ได้จริง/ การเสวนาทางวิชาการ/ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานต่างๆ/ กิจกรรม “ปลูกข้าววันแม่” ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 พร้อมรับของที่ระลึกมากมาย

จึงขอเชิญทุกท่านร่วมชมงานโครงการเทิดพระเกียรติ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2558 ณ อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-114-110-5 หรือทาง www.royalparkrajapruek.org

เท2พันล.จ่ายส่วนต่าง ชดเชยราคาขายตกต่ำ

รัฐบาลเตรียมใช้งบ 2,000 ล้าน จ่ายส่วนต่างแทนแทรกแซงราคา ยางน้ำตลาดรายละ 15 ไร่

นายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เตรียมจะใช้มาตรการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางผ่านการดำเนินการโดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) คาดจะเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือน ส.ค.นี้ โดยจะใช้เงินโครงการมูลนิธิกันชนจำนวน 2,000 ล้านบาท ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติไว้ในโครงการบัพเฟอร์ฟันด์ก่อนหน้านี้

นายอำนาจ กล่าวว่า เงินจำนวนดังกล่าวยังไม่หมดก็จะนำไปใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการแทนการเข้าแทรกแซงราคาขายยางน้ำตลาด โดยจะจ่ายส่วนต่างของราคาที่เกษตรกรควรจะได้รับรายได้ เทียบกับราคาตลาดเข้าบัญชีเกษตรกร ซึ่งจะมีคณะกรรมการกำหนดส่วนต่างของราคาเป็นผู้กำหนดราคา

“เงินจำนวนดังกล่าวจ่ายส่วนต่างราคาให้กับเกษตรกรที่เข้าโครงการจะเป็นรายย่อยที่มีดินไม่เกิน 15 ไร่/ครัวเรือน และเป็นที่ดินที่ต้องมีเอกสารสิทธิถูกต้อง โดยจะจ่ายเงินผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามรอบปีการผลิตยาง หรือประมาณเดือน พ.ค.ของปีถัดไป ซึ่งเบื้องต้นเกษตรกรรายย่อยคาดว่าจะมีปริมาณ 8 แสนกว่าครัวเรือนทั่วประเทศ” นายอำนาจ กล่าว

รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวอีก



อำนาจ ปะติเส

ว่า สำหรับการซื้อขายยางในสต็อกของไทยให้กับบริษัท ซีโนเคม ของประเทศจีนจำนวน 2 แสนตันนั้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมการตรวจร่างสัญญา โดยสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งคาดว่าประมาณต้นเดือน ก.ย.น่าจะสามารถเซ็นสัญญาทั้งสองฝ่ายได้

ด้าน นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งหากรัฐบาลเลือกเข้าไปแทรกแซงราคาขาย เพราะจะทำให้กลไกตลาดบิดเบือนจากความเป็นจริง และจะทำให้เกษตรกรผู้ปลูกสวนยางไม่ปรับตัวตามกลไกตลาดโลก แต่การที่รัฐบาลหันมาใช้โครงการเพิ่มรายได้หรือชดเชยส่วนต่างถือว่าเหมาะสมที่สุด

นายอนันต์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้เกษตรกรภาคใต้เริ่มมีการโค่นต้นยางเก่าปลูกต้นยางใหม่แทนตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการผลักต้นให้ราคาขยับขึ้น ซึ่งคาดว่าภายในอีก 4 ปีข้างหน้าก็จะสามารถลดพื้นที่ปลูกยางได้จำนวน 7 ล้านไร่ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งคาดว่าภายใน 3-5 ปี ราคาขายจะเริ่มกลับมาดีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

รัฐประกัน 60 บาท/กก. ช่วยสวนยาง 8 แสนราย

เผยแนวโน้มราคายัง
ลดลงต่อเนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว

กรม.อนุมัติจ่ายชดเชยยาง ตั้งราคาประกัน
กิโลกรัมละ 60 บาท วางเงื่อนไขให้เฉพาะรายย่อย
ที่มีสวนยางไม่เกิน 15 ไร่ คาดมีอยู่ 8 แสนราย
หลังปิดกรีดยางเดือนพ.ค.58 ระบุผลผลิตยาง
ปีนี้ลดเหลือ 4.1 ล้านตัน เหตุราคาตกต่ำ

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า
คณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้อนุมัติให้ชดเชยราคา
ยางพาราที่ตกต่ำที่ราคาเป้าหมาย 60 บาทต่อ
กิโลกรัม โดยจะชดเชยราคาให้เฉพาะชาวสวนยาง
รายย่อยที่มีสวนยางพาราไม่เกิน 15 ไร่ ใน
จำนวนนี้คาดว่าจะมีชาวสวนยางประมาณ
8 แสนราย แต่รัฐบาลจะจ่ายชดเชยราคายางตกต่ำ
หลังจากปิดกรีดยางเดือนพ.ค.2559 สำหรับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น ชาวสวนยางขณะนี้ราคายาง
พาราได้ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง จากปัจจัยเศรษฐกิจ
โลกที่ยังไม่ฟื้นตัว ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.ที่ผ่านม
ได้นำเงินค่าธรรมเนียมจากการส่งออกยาง
(เงินชส) ประมาณ 7% มาใช้เป็นสวัสดิการให้
คนกรีดยาง เช่น เบี้ยชรา สวัสดิการช่วยเหลือ
ป่วยใช้ เงินช่วยเหลือชาวสวนยาง เพื่อช่วยเหลือ
ชาวสวนยางที่เป็นรายย่อย ที่ได้รับผลกระทบ
จากราคายางพาราที่ตกต่ำ คาดภายใน 2 เดือน
การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) น่าจะเสร็จ
สมบูรณ์และสามารถเข้ามา บริหารจัดการได้
สำหรับแผนบริหารจัดการกองทุนพัฒนา
ยางพาราของกยท. จะมีการจัดสรรเงินกองทุนฯ
เพื่อใช้ในด้านต่างๆ เช่น เพื่อบริหารจัดการ
องค์กร 10% ใช้สนับสนุนการศึกษาวิจัยยางพารา
5% เพื่อส่งเสริมการปลูกแทน 40% เพื่อส่งเสริม
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อเพิ่มมูลค่า ส่งเสริม
การใช้อย่างภายในประเทศ พัฒนาระบบตลาด
และการขนส่ง และรักษาระดับราคายางให้มี
เสถียรภาพ 35% เป็นสวัสดิการเกษตรกร
ชาวสวนยาง 7% และใช้เพื่อส่งเสริมสนับสนุน

สถาบันเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็ง 3%
นายอำนาจกล่าวว่ายกยท.จะเป็นรัฐวิสาหกิจ
ใหม่มีขนาดใหญ่ มีสินทรัพย์หมุนเวียนหลาย
หมื่นล้านบาท มีหน่วยงานย่อยระดับจังหวัด
เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนา และ
บริหารจัดการยางพาราในพื้นที่อย่างครบวงจร
ตั้งแต่การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การผลิต การ
แปรรูป และการตลาด เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับเกษตรกร อุตสาหกรรมยางพารา และ
ช่วยยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการ
เกษตร กล่าว ว่า ผลผลิตยางพาราของไทยใน
ปีนี้ คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 4.1 ล้านตัน ลดลง
จากคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 4.3 ล้านตัน เป็น
ผลมาจากราคายางที่ปรับลดลง ทำให้เกษตรกร
ไม่กรีดยาง ขณะที่แรงงานรับจ้างกรีดยางหนี
เข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร
อื่นๆ เนื่องจากรายได้ไม่คุ้ม ทำให้ปริมาณยาง
ในตลาดกลางทยอยปรับลดประมาณ 10-15%
ส่วนแผนการโค่นยางเก่า เพื่อปลูกใหม่
ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ปีละ
4 แสนไร่ ยังดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

แม้ว่าผลผลิตยางจะลดลง แต่ราคายางใน
ประเทศยังไม่ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจโลกยังมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
ยานยนต์ และสินค้าอุปโภคบริโภค คาดภายใน
3-5 ปีราคาจะปรับตัวสูงขึ้น จากความต้องการ
ใช้ที่เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจในอนาคต กรม
วิชาการเกษตรจึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกร
เปลี่ยนพันธุ์ยาง ที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นคือพันธุ์
RRIT251 ให้ผลผลิต 467.2 กิโลกรัมต่อไร่ต่อ
ปี สูงกว่าพันธุ์ RRIM 600 ที่เกษตรกรนิยมใช้แต่
ให้ผลผลิตเพียง 218.1 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี

สำหรับราคายางที่ตลาดกลางหัดใหญ่
จ.สงขลาวันนี้ (5 ส.ค.) ยางแผ่นดิบแต่ละระดับ
48.51 บาทต่อกิโลกรัมปรับตัวลดลง 0.18 บาท
ต่อกิโลกรัม ยางแผ่นรมควันอยู่ที่กิโลกรัมละ
49.79 บาท ลดลง 0.26 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อเทียบกับ
ราคายางเมื่อวันที่ 4 ส.ค.ที่ผ่านม โดยมีปัจจัย
ลบมาจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน
และธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ส่งสัญญาณอาจ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วๆ นี้

อนุมัติ 6,541 ล้านบาทช่วยเหลือเกษตรกร

กรมเห็นชอบแผนงานการช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนในการเสริมการเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยใช้งบฯกลางปี 2558 จำนวน 6,541 ล้านบาท ให้กับเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันเป็นองค์กรเกษตรกร ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว มีทั้งสิ้น 4,966 โครงการ เมื่อดำเนินการแล้วจะช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรประมาณ 2 ล้านกว่าครัวเรือน หรือ 10 ล้านคน โดยเริ่มดำเนินการทันที และให้ทางจังหวัดเร่งดำเนินการผูกพันงบประมาณให้เสร็จภายในเดือนกันยายน 2558 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ลดต้นทุนการผลิต ลดค่าใช้จ่ายการดำรงชีวิต

ตีเข้บสมาชิกรสหรณัพัฒนาข้าวหอมมะลิ นำร่อง7จว.อีสาน สร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาด

14 ข้าวมีความสำคัญต่อประเทศไทยมาช้านานทั้งด้านเป็นอาหารหลักของคนในประเทศเป็นอาชีพหลักของชาวนามากกว่า 3.8 ล้านครอบครัว เป็นสินค้าส่งออกที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ในฐานะผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับหนึ่งของโลกมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2564 ข้าวหอมมะลิของไทยเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นข้าวอร่อยและหอมที่สุดแต่ปัจจุบันข้าวหอมไทยมีปัญหาเรื่องคุณภาพความหอมในกระบวนการผลิตและการตลาดที่ต้องแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา และเวียดนามที่เริ่มปลูกและส่งออกมากขึ้นทำให้ส่วนแบ่งตลาดของข้าวหอมมะลิไทยในตลาดโลกลดลงอย่างต่อเนื่อง

โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ที่หอประชุมอนาไลโยสุนัฒราชารจังหวัดหนองบัวลำภู พลโท กฤษดา ปุณยวุฒิพงศ์ คณะทำงานพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดอย่างยั่งยืนฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดอย่าง



ยั่งยืนของจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายพนัส พันธุ์วรรณ สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสมาชิกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร่วม 400 คน ด้าน นายพนัส พันธุ์วรรณสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภูกล่าวถึงความสำคัญและความเป็นดั่งกล่าวข้างต้นฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้

เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตและตลาดข้าวหอมมะลิไทยจึงแต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดอย่างยั่งยืนโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพความหอมของข้าวหอมมะลิตลอดห่วงโซ่การผลิตดำเนินการนำร่องพัฒนาการผลิตตลอดห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด ได้แก่ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ ยโสธร มหาสารคาม สุรินทร์ นครราชสีมาและหนองบัวลำภู โดยมีการบูรณาการหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนพร้อมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ภาครัฐและสถาบันการศึกษาได้พัฒนาสะสมมานับร้อยงานวิจัยเกี่ยวกับข้าวหอมมะลิ

ทั้งนี้ ทางจังหวัดหนองบัวลำภูตระหนักและเห็น



ความสำคัญของโครงการดังกล่าวจึงจัดอบรมให้สมาชิกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจากสหกรณ์การเกษตรเมืองหนองบัวลำภูจำกัด สมาชิกสหกรณ์การเกษตรศรีบุญเรือง จำกัด สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโนนสัง จำกัด จำนวน 100 คน/1,000 ไร่ เพื่อให้เกษตรกรมีการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรได้พัฒนาคุณภาพความหอมของข้าวหอมมะลิไทยด้วยการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิจากเดิมเฉลี่ย 400 กก./ไร่เป็น 500 กก./ไร่ พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวนาผู้ผลิตข้าวหอมมะลิและปลอดภัย

ด้าน พล.ท.กฤษดา กล่าวเพิ่มเติมว่า นับเป็นความโชคดีสำหรับจังหวัดหนองบัวลำภู ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้ความสำคัญแก่เกษตรกรชาวนาที่เข้าร่วมโครงการและสนใจมีการผลิตข้าวที่มีคุณภาพและได้ผลผลิตต่อไร่มากขึ้น อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้ชาวนาได้ในราคาสูงกว่าปกติ 2-3 เท่า แต่จะต้องใช้เฉพาะพันธุ์ข้าวหอมมะลิ กข.105 และจะต้องเป็นพันธุ์ข้าวที่ได้รับการรับรองจากกรมการข้าวเท่านั้น สำหรับการพัฒนาข้าวให้มีความหอมนั้นก็เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ พร้อมฝากเกษตรกรอย่าเผาทำลายตอซังข้าวเพราะเป็นการทำลายผิวดิน.

สุภัษรภานต์ แก้วสิงห์

สวนยางขอพบ‘รมช.เกษตรฯ’ วอนช่วยราคาต่ำกว่าต้นทุน

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม นายเชนทร์ มนต์ นายกสมาคมคนกรีดยางและชาวสวนยาง รายย่อย เปิดเผยว่า ในวันที่ 6 สิงหาคม จะเดินทางพร้อมด้วยตัวแทนสมาคมคนกรีดยาง กว่า 10 คน เพื่อขอเข้าพบนายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ เพื่อสอบถาม ความคับหน้าในการแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ ในขณะนี้ หลังจากคณะกรรมการนโยบายยาง ธรรมชาติ (กนย.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม เห็นชอบมาตรการต่างๆ ในการแก้ปัญหากว่า 16 มาตรการ อาทิ การ ให้สถาบันทางการเงิน เช่น ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปลดปล่อยดอกเบี้ยต่ำให้กับสหกรณ์การเกษตร เพื่อแปรรูปยาง แต่ ธ.ก.ส.กลับชี้แจงว่าไม่ สามารถปล่อยกู้ได้ เนื่องจากมติ กนย.ยังไม่ ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) นอกจากนี้ การที่ชาวสวนยางรายย่อยจะรวม กลุ่มเป็นสหกรณ์ ถือเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก

เพราะมีระเบียบขั้นตอนมาก เชื่อว่าสหกรณ์ การเกษตรจริงๆ มีไม่ถึง 5% ด้วยซ้ำ จึงขอ ให้รัฐช่วยแก้ปัญหา เพื่อให้ชาวสวนยางเข้า ถึงแหล่งเงินกู้ได้ง่ายขึ้น

นายเชนทร์กล่าวว่า ไม่ได้ขอให้รัฐบาล ชดเชยราคา เพราะสินค้ายางขึ้นลงคาดเดา ยาก แต่ขอให้รัฐบาลออกมาตรการรองรับ ปัญหาไว้แต่เนิ่นๆ เพราะที่ผ่านมาตั้งข้อ สันเกตว่ารัฐบาลชอบแก้ปัญหาตอนช่วงใกล้ ปิดกรีดยางแล้ว อีกทั้งพ่อค้าบางกลุ่มรู้ว่า ถ้าสถานการณ์ราคายางตกต่ำ รัฐบาลต้อง ออกมาตรการช่วยเหลือ จึงกว้านซื้อยาง จากเกษตรกรรายย่อยในราคาต่ำ และกลับ มาขายให้รัฐบาลในราคาสูง เช่น โครงการ มูลภัณฑ์กันชน (บัฟเฟอร์ฟันด์) มีแต่รถ บรรทุกนายทุนจอดเต็มตลาดกลางยางพารา “ขณะนี้ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 อยู่ที่ 50 บาท/กิโลกรัม (กก.) ซึ่งต้นทุนอยู่ที่ 64-65 บาท/กก. จึงไม่เพียงพอต่อเกษตรกรชาวสวน ยางรายย่อยแน่นอน” นายเชนทร์กล่าว

**เกษตรสี่แควประกวด
15
ศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่น
ต้นแบบระดับจังหวัด**

นายณัฐฤทธิชัย ของทิพย์ เกษตรจังหวัด นครสวรรค์ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการ ประกาศเกียรติคุณและสร้างขวัญกำลังใจ รวมถึงให้เป็นต้นแบบในการผลิตเมล็ด ข้าวพันธุ์ดีสู่ชุมชน จึงจัดให้มีการประกวด ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ดีเด่นชั้น ๒ ประเภท คือ ประเภทข้าวหอมมะลิ และประเภทข้าวอื่นๆ

โดยผลการประกวดปี ๒๕๕๘ ปรากฏว่า ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ประเภทข้าวหอมมะลิ รางวัลที่ ๑ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเนินเตี้ย หมู่ที่ ๑ ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว รางวัลที่ ๒, ๓ และชมเชยไม่มี

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ประเภทข้าวอื่นๆ รางวัลที่ ๑ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเนินสะเดา หมู่ที่ ๑๒ ต.บางเคียน อ.ชุมแสง รางวัลที่ ๒ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนสามัคคีพันธุ์ข้าว หมู่ที่ ๕ ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี รางวัลที่ ๓ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโป่งกะโมง หมู่ที่ ๘ ต.หนองกระโดน อ.เมือง

แจกหัวเชื้อ 'ปม.1' ฟาร์มประมง

ปรับสมดุลสภาพน้ำสกัดปลาเครียดตาย

นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า แม้ระยะนี้ จะเกิดฝนตกลงมา แต่หลายพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่องจาก ภาวะภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมา และอาจส่งผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำของเกษตรกร รวมถึงจำนวนทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ชุมชนชาติที่อาจลดน้อยลง เนื่องจากภาวะที่เกิดขึ้นทำให้สัตว์น้ำเกิด ความเครียด ย่อนแอ และตายได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น กรม ประมง จึงสั่งการให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมแจ้งเตือน ภัยแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมทั้งแจกหัวเชื้อจุลินทรีย์ผสม (ปม.1) เพื่อใช้ในการปรับคุณสมบัติของน้ำให้มีความเหมาะสมต่อ การเลี้ยงสัตว์น้ำให้กับเกษตรกร รวมทั้งปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโดยเฉพาะ ปลากินพืช อาทิ ปลาคะแหียน ปลาสีสกเทศ ฯลฯ ลงในแหล่งน้ำและ แม่น้ำสายต่างๆ เพื่อรักษาพ่อแม่พันธุ์ต่อไปได้ในอนาคต

นายเชมชาติ จิวประสาธ ผู้ตรวจ ราชการกรม กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการ ช่วยเหลือเบื้องต้นของทางกรมประมง ต้อง ขอชื่นชมในบางพื้นที่ที่มีการสร้างเครือข่าย ชาวประมงเพื่อแจ้งข่าวการเปิด-ปิดน้ำ จากทางเขื่อนเก็บน้ำ ซึ่งจะช่วยให้ถูกข่าย ได้ทราบและได้วางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ำใน กระจกของตัวเอง ได้อย่างเหมาะสม และ เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้เกิดความเข้าใจอย่าง ถูกต้อง จึงขอให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา หมั่นดูแล



จุมพล สงวนสิน

สัตว์น้ำที่เลี้ยงไว้อย่างใกล้ชิดและขอให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้ 1.ลดความหนาแน่นของปลาที่เลี้ยง เพื่อป้องกันการขาดออกซิเจน 2.ลดปริมาณการให้อาหารให้น้อย

ลง 10-15 เปอร์เซ็นต์ หรือมากกว่า เพื่อ ป้องกันอาหารไม่ย่อยในกระเพาะปลา หรือ น้ำเน่าเสีย ที่อาจทำให้ปลาช็อกตาย 3.การ เลี้ยงปลาในกระชัง ควรมีการจัดการกระชัง ให้เกิดการไหลเวียนของน้ำสม่ำเสมอ พื้นก้น กระชังควรอยู่สูงจากพื้นแหล่งน้ำไม่น้อยกว่า 1 เมตร 4.หมั่นสังเกตอาการของปลาที่เลี้ยง อยู่เสมอ หากพบปลามีอาการผิดปกติหรือ ตายเป็นจำนวนมาก ควรจับออกจำหน่าย 5.ทยอยจับผลผลิตที่ได้ขนาดไปจำหน่ายหรือนำไปใช้ประโยชน์เพื่อลดอัตราความหนาแน่น ของสัตว์น้ำรวมถึงลดความสูญเสียที่อาจจะ เกิดขึ้น

ด้านนายคมน์ ศิลปาจารย์ ผู้อำนวยการ

กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กล่าวถึง
รายละเอียดของหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1)
ว่า กรมประมงได้มีการคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายสารอินทรีย์
ที่ตกค้างสะสมในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยในการ
ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) นั้น เราจะมีการ
ควบคุมคุณภาพโดยการสุ่มตัวอย่างเพื่อนำ
มาเพาะเชื้อและนับจำนวนโคโลนี ตลอดจน
ตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อชนิด
อื่นๆ ในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ผู้ที่นำ
หัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) ไปใช้แล้วก่อให้เกิด
เกิดประโยชน์มากที่สุด และเพื่อให้หัวเชื้อ
จุลินทรีย์ (ปม.1) ได้ทำหน้าที่ย่อยสลาย
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ขอให้เกษตรกรที่
จะนำหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) ไปใช้ โปรด
ศึกษารายละเอียดและวิธีการใช้ให้เข้าใจเสีย
ก่อน สำหรับเกษตรกรที่ประสบปัญหาท่าน
ใดที่สนใจขอรับหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1)
สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประมงจังหวัด
ใกล้บ้านท่าน

สำหรับในช่วงนี้แนวทางที่ดีที่
สุดนั้นก็คือผู้เลี้ยงสัตว์น้ำจะต้องหมั่นดูแล
เอาใจใส่และสังเกตสุขภาพสัตว์น้ำที่เลี้ยงไว้
อย่างใกล้ชิด รวมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำ
ของกรมประมง หากพี่น้องชาวประมงมีข้อ
สงสัยสามารถสอบถามหน่วยงานของกรม
ประมงใกล้บ้านได้ทันทีหรือสอบถามได้ที่
กรมประมง 0-2562-0600

ประมงขีดเส้นเรือติด‘วีเอ็มเอส’23ต.ค.

กรมประมงเร่งผู้ประกอบการเรือติดตั้งระบบติดตามเรือ ให้แล้วเสร็จภายใน 23 ต.ค. ผ่าผืนดินแดนห้ามทำประมงทั้งในและนอกน่านน้ำขึ้นเด็ดขาด เตรียมเปิดห้องปฏิบัติการควบคุมติดตามและเฝ้าระวังเรือประมง เติมรูปแบบภายในเดือนนี้ หวังติดตามควบคุมและเฝ้าระวังเรือประมงอย่างใกล้ชิด

นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่า เพื่อป้องกันและยับยั้งการทำประมงแบบผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU) และเพื่อให้สอดคล้องตามระเบียบที่สหภาพยุโรปหรืออียู กำหนดศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) และกรมประมงได้ประกาศสัมพันธไมตรีชวนให้เจ้าของเรือประมงเร่งดำเนินการติดตั้งระบบติดตามเรือ (VMS) แบบดาวเทียมตามที่กฎหมายกำหนด โดยเรือประมงขนาด 30-60 ตันกรอสส์ ต้องเร่งติดตั้งอุปกรณ์ VMS ตามประกาศของ ศปมผ.ฉบับที่

13/2558 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 ต.ค.นี้ จากการที่กรมประมงได้วางเป้าหมายให้เรือประมงขนาด 60 ตันกรอสส์ ขึ้นไปมาติดตั้งระบบดังกล่าวจำนวน 2,216 ลำ ขณะนี้ 70% หรือประมาณ 1,600 ลำได้มีการติดตั้งไปแล้ว ส่วนเรือประมงขนาด 30-60 ตันกรอสส์ ได้ประกาศไปเมื่อวันที่ 24 ก.ค.ที่ผ่านมา ให้มาติดตั้งภายใน 90 วัน นับจากวันที่มีประกาศ โดยวางเป้าหมายส่วนนี้กว่า 3,000 ลำ

นอกจากนี้ มีแนวโน้มที่จะประกาศให้เรือประมงขนาด 20-30 ตันกรอสส์ ติดตั้ง VMS อีกด้วย แต่เนื่องจากเป็นเรือประมงพาณิชย์ขนาดเล็ก จึงอยู่ระหว่างการพิจารณาว่า ควรเลือกใช้เทคโนโลยีใดในการระบุตำแหน่งเรือระหว่างระบบ GSM ระบบดาวเทียมหรือระบบไฮบริด หากเลือกใช้ระบบ GSM ผู้ประกอบการก็จะมีความใช้จ่ายถูกกว่าโดยคิดแบบเหมาจ่ายเดือนละกว่า 200 บาท หากใช้ระบบดาวเทียมจะมีความใช้จ่ายประมาณเดือนละ 900-1,000 บาท โดยอุปกรณ์

VMS จะทำหน้าที่รายงานตำแหน่งเรือที่ทำการประมงกลับมายังกรมประมงแบบอัตโนมัติ

สำหรับบทลงโทษผู้ประกอบการที่ไม่ดำเนินการติดตั้งระบบ VMS ตามระยะเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถออกทำประมงได้ทั้งในเขตน่านน้ำและนอกน่านน้ำ ส่วนเรือที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายต้องติดตั้งอุปกรณ์ VMS หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือเป็นภาระกระทำผิดกฎหมายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2558 เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบดังกล่าว กรมประมงจึงขอให้เจ้าของเรือประมงเร่งติดตั้งอุปกรณ์ VMS โดยกรมประมงและกรมเจ้าท่า จะมีการประกาศมาตรฐานกลางของอุปกรณ์ VMS ที่เจ้าของเรือ สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดต่อไป สำหรับเรือประมงที่ยังมีความกังวล

เรื่องค่าใช้จ่ายสูงเกินไปในการติดตั้ง VMS นั้น ปัจจุบันมีบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายถึง 7 บริษัท ทำให้ราคาไม่แพงเหลือเพียงประมาณ 20,000 บาท ลดลงจากเดิมเครื่องละ 40,000 บาท ซึ่งเครื่องมืออุปกรณ์ในการติดตั้ง VMS หรือระบบตรวจสอบที่ศูนย์ปฏิบัติการ VMS เป็นมาตรฐานสากลที่ทุกประเทศทั่วโลกใช้กันอยู่

“เพื่อคอยติดตามเรือประมงที่ออกไปทำการประมงและรองรับการขยายตัวการติดตั้งอุปกรณ์ VMS บนเรือประมงทั้งในและนอกน่านน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กรมประมงเตรียมเปิดห้องปฏิบัติการควบคุม ติดตามและเฝ้าระวังเรือประมง (VMS Control Room) เติมรูปแบบภายในเดือน ส.ค.นี้ ภายในห้องจะมีจอแสดงการติดตาม ควบคุมและเฝ้าระวังเรือประมงอย่างใกล้ชิดภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

สำหรับประโยชน์ที่เรือประมงได้รับจากการติดตั้ง VMS คือสามารถทำประมงอย่างถูกกฎหมาย และภาครัฐจะสามารถคอยช่วยเฝ้าระวังและแจ้งเตือน ได้รับสิทธิจากมาตรการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลและที่สำคัญช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในการทำประมงถูกกฎหมาย

เปิดขายข้าวรัฐรอบ5อีก6.6แสนตัน

● พาณิชย์เปิดระบายข้าวสต็อกรัฐรอบใหม่ ครั้งที่ 5 ปี 2558 อีก 6.6 แสนตัน ให้ผู้สนใจยื่นซอง-ตรวจคุณสมบัติ 10-11 สิงหาคมนี้ รวมขายข้าวรัฐ 8 ครั้ง ภายในรัฐบาลปัจจุบันปริมาณ 3.88 ล้านตัน ได้เงินรวมกว่า 4 หมื่นล้านบาท

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้เปิดระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล ครั้งที่ 5 ของปี 2558 ปริมาณรวม 668,228 ตัน ประกอบด้วยข้าว 11 ชนิด เช่นข้าวขาว 5% ข้าวขาว 10% ข้าวเหนียว 10% ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปลายข้าวขาวเอวัน ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ ข้าวท่อนหอมมะลิ ข้าวท่อนหอมปทุม ปลายข้าวหอมปทุม ในคลังขององค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ค.ก.) โดยจะชี้แจงรายละเอียดการประมูลในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 และเปิดให้ผู้สนใจยื่นซองเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 จาก

นั้นจะประกาศคุณสมบัติและเปิดให้ยื่นซองประมูลในวันที่ 11 สิงหาคม 2558

สำหรับปริมาณข้าวในสต็อกรัฐบาล ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 15.11 ล้านตัน แบ่งเป็น 1.ข้าวที่บริโภคได้ 9.15 ล้านตัน เป็นข้าวคุณภาพดีเกรดเอ และบี ปริมาณ 1.82 ล้านตัน และข้าวเกรดเอ บี ผสมซี ปริมาณ 7.33 ล้านตัน 2.ข้าวที่จะระบายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมปริมาณ 5.89 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวเกรดซี 4.6 ล้านตัน และข้าวเสีย 1.29 ล้านตัน 3.ข้าวที่ระหว่างดำเนินการคดีอีก 7 หมื่นตัน

ส่วนการเปิดประมูลครั้งก่อนหน้า หรือครั้งที่ 4 ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ขายได้รวมปริมาณ 1,148,000 ตัน มูลค่า 12,079 ล้านบาท รวมระบายทั้งหมดปี 2557 จำนวน 4 ครั้ง และปี 2558 จำนวน 4 ครั้ง ปริมาณ 3,881,952 ตัน มูลค่า 40,950 ล้านบาท

ตลาดข้าวถุง 3หมื่นล.วูบ 10%

ตามราคาวัตถุดิบลดลง/ปทุมไรซ์แก้เกมรุกส่งออก

ราคาวัตถุดิบต่อหน่วยลดลง สมาคมข้าวถุง พันธมูลค่าตลาด 3หมื่นล้านปีนี้หดตัว 10% ปทุมไรซ์ ชื่อนาคตลาดข้าวถุงไทยไม่โต จากคนไทยหันบริโภคอาหารอื่นทดแทนมากขึ้น ประกาศใน 3 ปี เพิ่มสัดส่วนส่งออกเป็น 50% ขณะตลาดในประเทศปรับแพ็คเกจข้าวถุงจาก 5 กก.เหลือ 1-2 กก.เอาใจผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ เป้าทั้งปี 1.5 พันล้านไม่นำพลาด

นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปทุมไรซ์ มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) หรือ PRG ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงตราข้าวมาบุญครอง ซึ่งเป็นธุรกิจเครือ เอ็ม บี เค กรุ๊ป เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงทิศทางแนวโน้มของตลาดข้าวถุงในประเทศในปีหน้า ใน

ครึ่งปีแรกภาพรวมตลาดข้าวถุงไม่ขยายตัวเท่าที่ควร เนื่องจากกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงซึ่งมีสัญญาณมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้ว ดังนั้นในครึ่งปีแรกผู้ประกอบการเองก็มองว่าอย่างไรคงติดลบ จากช่วงต้นปีมีวันหยุดยาวในหลายเทศกาลทำให้คนต่างจังหวัดนำข้าวสารจากภูมิลำเนา มาบริโภคเอง ทำให้ลดการซื้อข้าวถุงลงไป แต่ทั้งนี้เชื่อว่าในครึ่งปีหลังแนวโน้ม

น่าจะดีขึ้นกว่าในช่วงครึ่งปีแรก

"มูลค่าตลาดข้าวถุงในประเทศปีหนึ่งตกประมาณ 3 หมื่นล้านบาท ปีนี้คาดว่าจะลดลง 10% ตามราคาวัตถุดิบข้าวที่ปรับตัวลดลง ทำให้ราคาขายลดลง เช่น ข้าวขาว มูลค่าต่อหน่วยลดลง 10-15% ข้าวหอมมะลิลดลง 5-10% ขณะที่การบริโภคข้าวของคนไทยก็ลดลงทุกปี เพราะหันไปบริโภคอาหารอย่างอื่นทดแทนมากขึ้น"

ในส่วนของข้าวถุงมาบุญครองเองนั้น ในปีนี้ตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ 1.5 พันล้านบาทโดยครึ่งปีแรกสามารถทำยอดขายไปแล้ว 750 ล้านบาท ดังนั้นในครึ่งปีหลังก็น่าจะได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ ทั้งนี้บริษัทมีการปรับแผนธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะตลาด โดยจะเน้นส่งออกไปตลาด

ต่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะข้าวขาว เช่นตลาดจีน ฟิลิปปินส์ และตลาดเอเชีย ที่มียอดขายเพิ่มขึ้น ซึ่งในธุรกิจข้าวของกลุ่มมีสัดส่วนการส่งออก 25% และจำหน่ายในประเทศ 75% ทั้งนี้คาดว่าในปีนี้สัดส่วนการส่งออกข้าวถุงน่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 35-40% จากตลาดในประเทศชะลอตัว

ทั้งนี้บริษัทตั้งเป้าภายใน 3 ปี สัดส่วนการจำหน่ายข้าวถุงตลาดในประเทศต่อตลาดส่งออกจะเป็น 50:50 มองแนวโน้มจากนี้ตลาดต่างประเทศจะขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยบริษัทได้เตรียมนำข้าวหอมมะลิไปรุกตลาดใหม่ๆ เช่น ตลาดยุโรป ออสเตรเลีย และอเมริกาใต้ ในรูปแบบบรรจุถุงขนาด 2-3 กิโลกรัมเพื่อวางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ต



• สมเกียรติ อัสการณ

“แนวโน้มปีหน้าคงต้องพยายามไม่ให้ตลาดต่างประเทศหรือปลง แต่ก็พยายามรักษาทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศไปพร้อมกัน โดยตั้งเป้าสัดส่วนทั้ง 2 ตลาดเป็น 50:50 ใน 3 ปี เพราะจริงๆมองว่าเทรนด์ในประเทศคงไม่โตสาเหตุคู่แข่งเยอะ แต่จะพยายามรักษาฐานไว้”

นายสมเกียรติกล่าวอีกว่า จาก

พฤติกรรมผู้บริโภคและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนไปและบริโภคข้าวน้อยลง ซึ่งจากที่บริษัททำการสำรวจพบว่าผู้บริโภคนิยมหันมาซื้อข้าวถุงที่มีขนาดเล็กลงและนิยมบริโภคข้าวหอมมะลิมากกว่าข้าวขาว ดังนั้นบริษัทจึงได้ปรับรูปแบบแพ็คเกจข้าวถุงจากถุง 5 กิโลกรัม เป็นถุงขนาดละ 1-2 กิโลกรัมเพื่อตอบสนองความต้องการ

ที่หลากหลาย

ดังนั้นมองว่าข้าวถุงขนาดเล็กน่าจะมียอดขายที่มากขึ้น โดยบริษัทได้เพิ่มบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงเล็กมากขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคข้าวหอมมะลิมากขึ้น เพราะมองแนวโน้มราคาข้าวหอมจะได้ระดับขึ้นไปเรื่อยๆ ส่วนเรื่องการปรับราคาข้าวถุงในขณะนี้คงปล่อยให้ไปตามราคาตลาด



กรมตรวจบัญชีตั้งโรงเรียนผู้สอบบัญชี เสริมเชี่ยวชาญนักสอบบัญชี-คุมเข้มความโปร่งใสสหกรณ์ไทย

นับเป็นอีกก้าวสำคัญของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการพลิกมิติการทำงานเพื่อให้เท่าทันต่อสถานการณ์และปัญหาความซับซ้อนของขบวนการสหกรณ์ สังคมและเศรษฐกิจของไทย ด้วยการเดินหน้าจัดตั้งโรงเรียนผู้สอบบัญชีขึ้น เพื่อสร้างผู้สอบบัญชีมืออาชีพและยังช่วย เสริมสร้างระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ให้มีความโปร่งใส แม่นยำ ถูกต้องและสุดท้ายเสริมสร้างให้สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในที่มีคุณภาพ ซึ่งสมาชิกสหกรณ์สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า เพื่อให้การบริหารจัดการในการตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมาและเกิดความโปร่งใส และได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกสหกรณ์กรมฯจึงได้เร่งดำเนินการพัฒนาบุคลากรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้มีความเข้มแข็ง รอบรู้ เนื่องจากบุคลากร ถือเป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จ

และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการของกรมฯอีกด้วย **"กรมฯได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำเนินการพัฒนาระบบสหกรณ์ เพื่อให้เกิดการพัฒนา สร้างความเข้มแข็ง ความโปร่งใส และหลักธรรมาภิบาลแก่สหกรณ์ ซึ่งการพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น สหกรณ์ต้องมีการบริหารจัดการที่ดี มีการวางแผนทางการเงิน สามารถนำข้อมูลทางการเงินมาวิเคราะห์ เพื่อรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของสหกรณ์ และใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน"** นายวิณะโรจน์ กล่าว

อธิบดีกรมตรวจบัญชี กล่าวด้วยว่า เพื่อให้การบริหารจัดการในการตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมาและเกิดความโปร่งใส และได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกสหกรณ์ กรมฯจึงได้เร่งดำเนินการพัฒนาบุคลากรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้มีความเข้มแข็ง รอบรู้ เนื่องจากบุคลากร ถือเป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จ จึงมีแนวคิดในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สอบบัญชีขึ้น เพื่อให้บุคลากร ที่ปฏิบัติงานสอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้พัฒนาศักยภาพมีทักษะและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยกำหนดให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการตอบสนองภาวะความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจสหกรณ์



ด้านนางนฤมล พนางวงศ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า การจัดตั้งโรงเรียนผู้สอบบัญชี จะเป็นการสร้างผู้สอบบัญชีมืออาชีพทั้งภาครัฐ (ราชการ) และภาคเอกชน โดยกำหนดหลักสูตรทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรผู้สอบบัญชีระดับ 1-2 (ระดับต้น) หลักสูตรผู้สอบบัญชีระดับ 3-4 (ระดับกลาง) หลักสูตรผู้สอบบัญชีระดับ 5 (ระดับสูง) โดยเนื้อหาวิชาการอบรมจะเริ่มตั้งแต่การให้ความรู้พื้นฐาน ที่ผู้สอบบัญชีต้องทราบก่อนเริ่มปฏิบัติงาน จนถึงการศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูล และธุรกรรมทางการเงิน พร้อมแจ้งข้อสังเกตจากผลการตรวจสอบ เพื่อให้สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรแก้ไขข้อบกพร่องทางการเงิน การบัญชี รวมทั้งการแก้ไขปัญหาด้านสอบบัญชี และจัดทำรายงานผลการ ตรวจสอบที่ชัดเจน ถูกต้อง เพื่อเสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้อง

วาระระบบบัญชีเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพิ่มศักยภาพด้านการลงทุนสหกรณ์ไทย

๗) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ ภายใต้นโยบายกระทรวงเกษตรฯ วางระบบบัญชีภายใต้โครงการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมวิเคราะห์ศักยภาพ เชื่อมโยงเรื่องของประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันการค้าแนวชายแดน นายประยวน พันธุ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เปิดเผยว่า ตามที่นายปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ อยุรยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายนโยบายให้ทุกหน่วยงานดำเนินการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเน้นเรื่องเศรษฐกิจชายแดน ได้แก่ ชายแดนจังหวัดตาก สระแก้ว และสงขลา โดยในส่วนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมโดยการศึกษาศักยภาพของสหกรณ์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการลงทุน เป็นการแก้ไขปัญหาผลผลิตให้มีเสถียรภาพด้านราคา เพิ่มมูลค่า และขยายช่องทางการขนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

ทั้งนี้ สำหรับภารกิจที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รุกขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบอย่างชัดเจนตอนนี้ ได้แก่ การวางระบบบัญชีและทำการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก สระแก้วภายใต้ระบบ CAMELS Analysis เพื่อวิเคราะห์ความสามารถของสหกรณ์ในการบริหารจัดการและการลงทุนในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก 5 แห่ง

ได้แก่ สหกรณ์พพระ จำกัด สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก จำกัด สหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด จำกัด สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จำกัด และสหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด และสหกรณ์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว จำนวน 13 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์วังทองมิตรเกษตร จำกัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สระแก้ว จำกัด สหกรณ์การเกษตรนิคมฯคลองน้ำใส จำกัด สหกรณ์การเกษตรวังน้ำเย็น จำกัด สหกรณ์นิคมสระแก้ว จำกัด สหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ จำกัด สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จำกัด สหกรณ์โคกม่วงน้ำเย็น จำกัด สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จำกัด สหกรณ์โคกขุนสระแก้ว จำกัด สหกรณ์นพ. จำกัด สหกรณ์การเกษตรวังน้ำเย็น จำกัด และสหกรณ์การเกษตรคลองน้ำเขียว จำกัด ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดระบบบัญชีธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิตในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ